

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 372* Năm 8/ 2019 * Chúa nhật 19/ 05/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Từ lâu, người ta thấy trong xã hội chúng ta có hiện tượng nói vậy mà không phải vậy. Thỉnh thoảng người ta khám phá vụ bằng giả. Có người trưng bày cho mọi người thấy đủ bằng cấp để cho thấy đầy khả năng nhưng lại là bằng giả. Trong các cuộc vận động cho việc từ thiện người ta nghe thấy có những trường hợp cò mồi : đăng ký đóng góp hoành tráng nhưng thực chất không đóng góp gì cả.

Những trường hợp đại loại như thế làm xói mòn niềm tin nơi mọi người. Người ta hay nói : nói vậy mà không phải vậy. Đôi khi nhận xét trên làm thiệt hại những người nghèo. Người ta không tin vào những trường hợp gọi là nghèo. Đôi khi thông tin cho thấy người ăn xin có cuộc sống không ngờ : ở trong khách sạn (không biết bao nhiêu sao), nhậu nhẹt, thậm chí trụ lạc. Những tin tức đó làm người ta không biết đâu là thật đâu là giả vì thật ra nhiều người có lòng từ thiện muốn chia sẻ với người khác nghèo hơn mình. Vậy mà lại làm cho những người đi xin có cuộc sống cao gấp nhiều lần mình.

Tệ hại hơn nữa có những người làm giàu trên việc làm từ thiện. Người ta tổ chức quyên góp khắp nơi, nhưng những đồng tiền đó không đến tay người nghèo mà lại làm giàu cho người quyên góp. Có khi chi phí cho ăn uống, đi lại, cư trú chiếm một khoản lớn trong số tiền quyên góp được nghĩa là người nghèo được hưởng rất ít (nhưng chụp hình quảng cáo thì nhiều). Người ta thường hiểu đó là lợi dụng người nghèo.

Vậy thì phải chăng không nên làm từ thiện ? Thực ra người nghèo rất nhiều, lòng từ thiện cũng nhiều. Người nghèo thật họ cũng có cuộc sống khá tự trọng : họ cố gắng trong cuộc sống rất thiếu thốn. Phải chăng đó mới chính là những người chúng ta cần đến giúp họ ?



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

19/05/2019 CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

YÊU NHƯ CHÚA YÊU

“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13,34)

Suy niệm: Yêu thương theo kiểu con người là yêu có điều kiện. Phản bội, yêu làm sao được? Vô ơn, yêu thế nào được? Chúng ta chỉ yêu những ai hợp ý và hợp những tiêu chuẩn chúng ta yêu cầu. Chúa Giê-su phê phán: lối yêu thương như thế không phải là yêu thương theo chuẩn mực của Thiên Chúa. Những người không biết, không tin Chúa, cũng yêu được như thế. Hôm nay Chúa Giê-su giới thiệu một lối yêu thương mới được Ngài làm gương, đó là yêu nhau như Chúa yêu chúng ta. Đây không chỉ là lời giới thiệu, mà còn là một mệnh lệnh của Chúa dành cho những ai muốn theo Chúa. Yêu như Chúa yêu là điểm mới mẻ của luật yêu thương của Chúa Giê-su. Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu bền vững, dẫu con người đang phản bội, dẫu họ khó yêu, Ngài vẫn yêu thương họ đến cùng. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta là tình yêu luôn đi bước trước. Ngài yêu chúng ta đang lúc chúng ta phản bội Ngài. Thánh Phao-lô đã viết: *“Chúa Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”* (Rm 5,8). Do đó, yêu như Chúa yêu vừa là một lời kêu gọi, vừa là mệnh lệnh dành cho những ai muốn làm môn đệ Chúa.

Mời Ban: Bạn đang có mối bất hòa với ai? Chúa mời bạn đi bước trước đến làm hòa và bền vững yêu thương họ như Chúa yêu thương bạn và yêu thương họ.

Sống Lời Chúa: Chào hỏi người đang có mối bất hòa hay bất đồng với bạn.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, xin cho con trở nên khí cụ tình yêu của Chúa, luôn vui tươi, thân thiện với mọi người.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Nằm mơ vẫn không thấy nổi: Thống đốc Kay Ivey ban hành luật cấm phá thai triệt để tại Alabama**

Trong khi tại New York và Virginia, các nhà lập pháp không ngừng cố gắng mở rộng việc cho phép phá thai, thậm chí chính vào lúc sản phụ hạ sinh thai nhi, trong một diễn biến bất ngờ và đáng mừng, Thượng viện Alabama đã phê chuẩn một biện pháp có hiệu lực cấm gần như tất cả các vụ phá thai

trong tiêu bang, đặt ra một thách thức trực tiếp với phán quyết Roe chống Wade, của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vào năm 1973 công nhận quyền của một người phụ nữ được chấm dứt thai kỳ.

Đây là một diễn biến mà các nhà hoạt động phò sinh lạc quan nhất năm mơ cũng không thấy nổi trước các trào lưu tại Hoa Kỳ.

Luật mới cấm phá thai ở mọi giai đoạn của thai kỳ và truy tố tất cả các bác sĩ tham gia vào phẫu thuật phá thai. Những bác sĩ này có thể bị buộc tội hình sự và phải đối mặt với 99 năm tù. Ngoại lệ duy nhất là trong trường hợp khi cuộc sống của người mẹ có nguy cơ nghiêm trọng. Các trường hợp phá thai vì bị hãm hiếp hoặc loạn luân đã là một chủ đề gây tranh luận gay gắt giữa các nhà lập pháp tiểu bang Alabama trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, vào giờ chót, ngay cả các trường hợp này cũng không được phép phá thai.

Hạ viện đã phê chuẩn dự luật này. Đó là nỗ lực sâu rộng nhất trong toàn cõi Hoa Kỳ cho đến nay để hạn chế quyền phá thai.

Luật mới sau đó đã được chuyển đến bàn của Thống đốc Kay Ivey, một người Cộng hòa. Trong một email vào tối thứ ba, Lori Davis Johns, một phát ngôn viên của thống đốc, cho biết nữ thống đốc Ivey sẽ không đưa ra lời bình luận nào cho đến khi bà có cơ hội xem xét kỹ lưỡng phiên bản cuối cùng của dự luật đã được thông qua.

Lori đã ban cho những người phò phá thai vài giờ hy vọng mong manh nữa. Sáng thứ Tư, 15 tháng Năm, 2019, Thống đốc Kay Ivey đã chính thức ký ban hành luật mới.

❖ Chưa từng có trong lịch sử: Hồng Y bất tuân dân sự, phá niêm phong, mở cầu dao điện cho một chung cư

Trong một hành động ngoại thường chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội, hôm thứ Hai 13.5, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Quan Phát Chấn của Đức Thánh Cha, với kiến thức của một người thợ điện trước khi đi tu, đã tự mình, không cần nhờ ai, phá niêm phong của một hộp điện, kéo cầu dao lên cho cư dân của một chung cư ở Rôma có điện trở lại.

ĐHY giải thích hành động bất tuân dân sự này là “một cử chỉ tuyệt vọng và nhân đạo” để giúp các gia đình đang phải vất vả với cuộc sống. Có hơn 400 người không có điện, các gia đình, những trẻ em, nguồn cung cấp nước nóng, tủ lạnh không thể vận hành được. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera, ĐHY cho biết ngài đã biết từ lâu về những khó khăn lớn của những người sống trong tòa nhà đó. Thật ngỡ ngàng là chúng ta đang ở đây, trung tâm của Rôma mà lại để mặc cho gần năm trăm con người phải tự mình vật lộn với cuộc sống. Họ là những gia đình không có nơi nào để đi, những người phải vật lộn để sinh tồn. Ngài chỉ ra rằng vấn đề đầu tiên không phải là tiền. Sau khi nhắc nhớ thêm lần nữa rằng có rất nhiều trẻ em sống trong tòa nhà đó, ĐHY nói rằng ngài cảm thấy phải tự hỏi mình những

câu hỏi sau: “Tại sao tôi lại ở đây, vì lý do gì? Các gia đình trong tình cảnh tương tự sẽ ra sao?” Cuối cùng, ĐHY nhắc lại rằng ngài sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm: “Nếu bị phạt, tôi sẽ trả tiền phạt”.

❖ **Dù sự ác hiện diện khắp nơi, Chúa Giêsu luôn đứng về phía chúng ta**
Trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư 15.05, ĐTC Phanxicô đã giải thích lời nguyện xin cuối cùng trong Kinh Lạy Cha: “xin giải thoát chúng con khỏi sự dữ” (Mt 6,13b). Ngài nói: Với lời cầu xin này, người cầu nguyện không chỉ xin đừng bị bỏ rơi trước cơn cám dỗ, nhưng còn cầu xin được giải thoát khỏi sự dữ. Động từ gốc tiếng Hy Lạp có nghĩa rất mạnh: nó gọi lên sự hiện diện của ma quỷ, muốn nắm chặt lấy chúng ta và cắn xé chúng ta (x. 1Pr 5,8) và chúng ta cầu xin Chúa giải thoát. Lời cầu xin kép: “xin đừng bỏ rơi chúng con” và “xin giải thoát chúng con”, cho chúng ta thấy đặc tính cốt yếu của lời cầu nguyện Kitô giáo. Chúa Giêsu dạy các bạn của người đặt việc cầu khẩn Chúa Cha lên trên hết mọi sự, đặc biệt trong những lúc ma quỷ khiến chúng ta cảm thấy nó hiện diện và đe dọa chúng ta nhất. Thật ra, lời cầu nguyện Kitô giáo không có nghĩa là nhắm mắt lại trước cuộc sống. Nó là lời cầu nguyện của người con chứ không phải là lời cầu nguyện ngây ngô. Lời cầu nguyện Kitô giáo không vì quá say mê, bị mê hoặc bởi tình phụ tử của Thiên Chúa đến nỗi quên rằng đường đời của con người đầy những khó khăn. Nếu không có những câu cuối cùng trong Kinh Lạy Cha thì làm sao những người tội lỗi, những người bị bách hại, những người thất vọng, những người đang hấp hối có thể cầu nguyện? Lời cầu nguyện cuối cùng chính là lời cầu xin của chúng ta.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Đêm thánh ca tôn vinh Đức Maria.**

19g00 thứ bảy ngày 25.5.2019, Giáo xứ sẽ tổ chức đêm Thánh ca tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria với sự tham gia của các ca đoàn trong giáo xứ và một số ca đoàn giáo xứ bạn. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

❖ **Không có thánh lễ 19g30 ngày 25.5.2019.**

Vì tối 25.5.2019, giáo xứ có chương trình thánh ca tôn vinh Đức Trinh nữ Maria nên sẽ không có thánh lễ lúc 19g30. Xin cộng đoàn lưu ý và đi lễ vào những giờ khác.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Cô Thọ:** 100kg gạo. **1 giáo dân:** 300.000đ. **Yến Linh:** 1.000.000đ. **Cô Huyền:** 1.000.000đ. **Cô Tuyên:** 30 thùng mì.